



มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จัดตั้งขึ้นโดย กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 800 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษา ดูงาน และสาธิตงานพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งถ่ายทอด ความรู้เทคโนโลยีด้าน การพัฒนาที่ดิน รวมถึง การผลิตและการใช้สารอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจในพื้นที่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้

ศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าว จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ของเกษตรกรที่อาสาเข้ามาเป็นตัวแทน ให้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน ในการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี ด้านการพัฒนาที่ดิน หรือที่เรียกกันในนาม “หมอดินอาสา” ซึ่งเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการจัดทำแปลงสาธิต และมีความสามารถในการเป็นวิทยากร

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 10 บ.โพธิ์พนา ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินงานโดย หมอดิน อาสาไพศาล นิจจันทร์พันธ์ศรี เป็นอีกศูนย์เรียนรู้ที่น่าสนใจ ในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ 10 ไร่ สาธิตการทำเกษตร เลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมอีก หลายอย่างที่นำเสนอ ด้วยแรงบันดาลใจจากการเขียนในโปรขณียบัตรทำดีเพื่อในหลวง ว่า “ผมจะเดินตามรอยพ่อ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และทำตนให้เป็นประโยชน์ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร”

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในศูนย์เรียนรู้ฯแห่งนี้ ได้แก่ การปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบไม้ผล ปรับปรุงดิน อนุรักษ์ดินและน้ำ การเลี้ยงหมูหลุม โดยใช้สารเร่งซูเปอร์พด.1 สารเร่งซูเปอร์พด.2 และสารเร่งพด.6 การเลี้ยงกบร่วมกับปลาในบ่อพลาสติก โดยใช้สารเร่งซูเปอร์พด.2 และสาร เร่งพด.6 การเลี้ยงกบในยางรถยนต์ การเลี้ยงกบในขวดพลาสติก การเลี้ยงปลาในโอ่ง แปลงสาธิตพืชสมุนไพร เพาะเห็ดในโอ่งโดยใช้สารเร่ง ซูเปอร์พด.2 การผลิตน้ำส้มควันไม้ การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

กิจกรรมเหล่านี้ ไพศาล ทำคนเดียวเป็นกิจวัตรประจำวัน สร้างรายได้ประมาณปีละ 3 แสนกว่าบาท ไพศาลบอกว่า “ตั้งแต่เข้ามาทำ ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รู้จักคนหลากหลายมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ เมื่อได้รับความรู้ใหม่ๆหรือกิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์ ก็ จะนำมาเสริมในศูนย์เรียนรู้ฯแห่งนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่าประโยชน์”

หากเกษตรกรหรือผู้สนใจต้องการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์เรียนรู้ฯแห่งนี้ เพื่อ เปลี่ยนพื้นที่ว่างมาสร้างรายได้เสริม สามารถติดต่อ ไพศาล นิจจันทร์พันธ์ศรี ได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 10 บ.โพธิ์ พนา ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี โทร.081 9684875, 077 270212



